

THAM LUẬN: VAI TRÒ THAM MURU CHỈ ĐẠO VÀ SÁNG TẠO TRONG VIỆC TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN 06 CỦA CHÍNH PHỦ

- Tỉnh Thái Nguyên -

Kính thưa:...

Thưa toàn thể các đồng chí.

Hôm nay, tôi rất vinh dự khi có mặt tại Hội nghị sơ kết 6 tháng thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ban hành Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử, phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030” của Chính phủ. Tôi xin gửi tới các đồng chí lời chúc sức khỏe và hạnh phúc. Chúc Hội nghị thành công tốt đẹp.

Thay mặt cho UBND tỉnh Thái Nguyên, tôi xin phép trình bày tham luận “Vai trò tham mưu chỉ đạo và sáng tạo trong việc triển khai Đề án 06 của Chính phủ”.

Thưa các đồng chí!

Đề án “ Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên (Đề án 06) là đề án liên quan trực tiếp đến những đột phá chiến lược, lợi ích của quốc gia, của người dân và của doanh nghiệp; việc triển khai Đề án phù hợp với Chương trình chuyển đổi số quốc gia, với quy mô lớn, tiến hành trên phạm vi rộng, có sự phối hợp của nhiều bộ, ngành, nhiều địa phương, có tính lan tỏa cao, lợi ích thiết thực, hiệu quả lâu dài; lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, góp phần tiết kiệm, chống lãng phí, tạo thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp phù hợp với Chương trình chuyển đổi số của tỉnh Thái Nguyên. Đề án 06 cũng góp phần nâng cao hiệu quả của công tác quản lý nhà nước trên rất nhiều lĩnh vực, đồng thời góp phần đấu tranh phòng chống tội phạm trên không gian mạng, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước, qua đó xác định rõ trách nhiệm của cá nhân, doanh nghiệp, ngăn chặn tình trạng trốn thuế, gian lận thương mại...

Tỉnh Thái Nguyên mong muốn và đang phấn đấu là địa phương đi đầu trong công tác thực hiện thành công Đề án 06, hoàn thành việc chuyển đổi số của tỉnh và góp phần vào việc chuyển đổi số quốc gia.

Báo cáo bước đầu thực hiện Đề án 06, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 30/KH-UBND ngày 18/02/2022 của UBND về triển khai thực hiện Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030”; Quyết định số 628/QĐ-UBND ngày 30/03/2022 về việc kiện toàn Tổ Công tác thực hiện Đề án 06 với 25 thành viên (gồm 22 lãnh đạo các sở, ban, ngành; trong đó, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh là Tổ trưởng Tổ Công tác, đồng chí Giám đốc

Công an tỉnh là Tổ phó Thường trực Tổ Công tác); đồng thời ban hành Quyết định số 412/QĐ-UBND ngày 07/3/2022 về Quy chế hoạt động của Tổ Công tác. Thành lập tổ công tác thực hiện Đề án 06 tại 9/9 đơn vị cấp huyện, 178/178 đơn vị cấp xã; 2.245/2.245 tổ công tác tại các tổ, thôn, xóm. Các sở, ban, ngành, địa phương đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án 06, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch số 30/KH-UBND ngày 18/02/2022 của UBND tỉnh. Lực lượng Công an với vai trò nòng cốt, thường trực tham mưu triển khai Đề án 06 trên địa bàn tỉnh đã tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương ban hành 33 văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả Đề án; đồng thời trực tiếp ban hành 68 văn bản triển khai, thực hiện chi tiết nội dung Đề án tới Công an các xã, phường, thị trấn; phối hợp với các sở, ban, ngành căn cứ các nhiệm vụ được giao xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch số 30/KH-UBND ngày 18/02/2022 của UBND tỉnh phù hợp với tình hình thực tiễn của đơn vị, địa phương; phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường triển khai dịch vụ công theo chỉ đạo của Bộ Tài nguyên và Môi trường, phối hợp với bảo hiểm xã hội tỉnh làm sạch dữ liệu thông tin công dân phục vụ xác thực người tham gia bảo hiểm xã hội, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Thông tin và Truyền thông làm sạch thông tin hộ nghèo, hộ cận nghèo; làm sạch dữ liệu tiêm chủng được cập nhật trên hệ thống tiêm chủng COVID-19 là **2.748.880/ 2.835.613** mũi tiêm thực tế, đạt 96,94%; tổ chức 09 lớp tập huấn khai thác, sử dụng dịch vụ công trên Cổng dịch vụ công Bộ Công an và Cổng dịch vụ công quốc gia cho 9/9 công an cấp huyện, 178/178 công an cấp xã với tổng số 552 đồng chí tham gia. Tất cả các đồng chí cán bộ, công chức, viên chức làm công tác tiếp dân đã có tài khoản đăng ký trên Cổng dịch vụ công.

Tỉnh Thái Nguyên được xác định là đơn vị triển khai điểm thực hiện Đề án 06, đến nay cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu liên quan đến việc đẩy mạnh ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử, đạt được một số thành tựu nhất định: Hoàn thành 22/25 dịch vụ công thiết yếu, trong đó nổi bật là vai trò gương mẫu đi đầu của lực lượng Công an với việc hoàn thành 11/11 dịch vụ công trực tuyến theo Đề án 06 được đánh giá cao; toàn tỉnh có 1.231 TTTC tại 3 cấp ở mức độ 4 trong đó: cấp tỉnh có 1.072 TTTC thuộc 18 lĩnh vực; cấp huyện có 115 TTTC thuộc 07 nhóm lĩnh vực; cấp xã có 44 TTTC thuộc 04 nhóm lĩnh vực; tính đến ngày 03/8/2022 đã cấp 985.678/1.039.299 CCCD gắn chip đạt 94,85% và cấp được **58.816** tài khoản định danh cho công dân. Kết quả tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính trên cổng dịch vụ công: từ ngày 18/2/2022 đến ngày 03/8/2022 đã tiếp nhận **24.701** hồ sơ, đã trả đúng theo quy định. Hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Hệ thống sản xuất cấp, quản lý căn cước công dân đã được triển khai trên địa bàn tỉnh, đảm bảo sẵn sàng tích hợp với các Cơ sở dữ liệu quốc gia, các hệ thống thông tin của nội ngành và ngoài ngành thông qua các nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu.

Trong thời gian qua, các đơn vị, địa phương đã có nhiều nỗ lực, cố gắng trong triển khai Đề án 06 và đạt được nhiều thành quả quan trọng. Dữ liệu dân cư, mã định danh cá nhân là nền tảng để triển khai các dịch vụ công trực tuyến, vì vậy tỉnh Thái Nguyên luôn cố gắng phân đầu đảm bảo dữ liệu dân cư “đúng, đủ, sạch, sống”, chỉ khi nào dịch vụ công trực tuyến được người dân, doanh nghiệp sử dụng dễ dàng, thuận tiện và hài lòng về chất lượng thì khi đó mới thành công. Tiến độ triển khai Đề án đóng vai trò then chốt, nếu tiến độ không kịp thì Đề án sẽ gặp nhiều khó khăn. Chính vì vậy, tỉnh Thái Nguyên luôn luôn chỉ đạo quyết liệt các sở, ngành chuẩn bị tốt các điều kiện về nhân lực, cơ sở vật chất, kỹ thuật, hạ tầng công nghệ thông tin để phục vụ cho việc thực hiện các nhiệm vụ của Đề án 06, nhìn nhận những kết quả đã đạt được, đánh giá những khó khăn trước mắt, làm rõ bức tranh toàn cảnh về triển khai Đề án để từ đó đưa ra được những giải pháp nhằm đảm bảo tiến độ đề ra.

Xác định rõ là tinh tiên phong trong việc phân đầu thực hiện Đề án 06 thành công, tỉnh Thái Nguyên xung kích, sáng tạo trong nhiều mặt công tác. Điển hình: Ngày 31/12/2020, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên đã ban hành Nghị quyết số 01-NQ-TU về Chương trình chuyển đổi số tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Sau hơn 01 năm triển khai thực hiện, Thái Nguyên đã đạt được những kết quả bước đầu ở cả 3 trụ cột: Chính quyền số, Kinh tế số và Xã hội số, như: thành lập Trung tâm điều hành thông minh tỉnh Thái Nguyên (IOC); cung cấp 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện mức độ 4 trên cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh; triển khai ứng dụng nhằm phát triển Chính quyền số, Xã hội số như: “C-ThaiNguyen”, “ThaiNguyen ID”, Sổ tay Đảng viên điện tử, khai trương mạng 5G... Với những kết quả đó, Thái Nguyên khẳng định sẽ là “chìa khóa” thành công giúp tỉnh Thái Nguyên đi tắt, đón đầu trong công tác triển khai thực hiện Đề án 06 thành công.

Sau buổi làm việc của Cục C06 Bộ Công an tại tỉnh Thái Nguyên ngày 11/7/2022 để hướng dẫn, hỗ trợ triển khai các nhiệm vụ tại Đề án 06, xây dựng Thái Nguyên thành tỉnh thực hiện điểm trên toàn quốc, ngày 14/7/2022, Bộ Công an và UBND tỉnh Thái Nguyên đã ký ban hành Kế hoạch số 827/KHPH-BCA-UBND về việc phối hợp triển khai thực hiện các nhiệm vụ Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030” tại tỉnh Thái Nguyên năm 2022. Tỉnh đã tiến hành khảo sát, lắp đặt máy móc, thiết bị để đẩy nhanh việc thực hiện thành công các hạng mục: Tiện ích dịch vụ trực tuyến gắn với Đề án 06; Tiện ích phát triển kinh tế xã hội; Công dân số; Kết nối các cơ sở dữ liệu làm giàu dữ liệu và Công tác phục vụ điều hành. Kết quả đạt được từ ngày 23/6 – 02/8/2022 về công tác triển khai nhập thông tin hộ tịch trên nền dữ liệu dân cư quốc gia tại 04 đơn vị thí điểm đạt tổng cộng kết quả nhập được tổng 19.572/43.012 hồ sơ đạt tỉ lệ 45,5%, trong đó: tổng nhập số khai sinh là 14.528/27.086 hồ sơ đạt tỉ lệ 53,64%, số khai tử là 2.471/5.978 hồ sơ đạt tỉ lệ 41,33%, số kết hôn là

2573/9948 hồ sơ đạt tỉ lệ 25,86%. Dữ liệu hộ tịch đã được số hóa chuyển C06 – Bộ Công an phân tích, đối khớp và đẩy dữ liệu lên hệ thống, kết quả: **77 sổ với 4.139 bản ghi**. Như vậy số liệu số hóa hộ tịch cả nhập thủ công và đẩy vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư tính đến 10 giờ 00 phút ngày 04/8/2022 là: 23.711/43.012 đạt tỉ lệ 55,13%.. Cung cấp dữ liệu hộ tịch đã được số hóa cho C06 - Bộ Công an để phân tích, đối khớp cập nhật vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Để triển khai số hóa toàn bộ dữ liệu hộ tịch trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên đồng hành cùng C06 - Bộ Công an tiến hành lắp đặt thêm 230 bộ máy tính PC để phục vụ yêu cầu công tác phần đầu 30/10/2022 sẽ thực hiện xong và sử dụng thành kho dữ liệu dùng chung phục vụ công tác giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh.

Các sở, ngành, địa phương đã có những biện pháp, cách thức tuyên truyền về 25 dịch vụ công thiết yếu vô cùng sáng tạo như: thiết kết pano, áp phích, băng rôn, bảng điện tử với nội dung ngắn gọn, sinh động, thu hút sự quan tâm của quần chúng nhân dân, dễ nhớ, dễ thực hiện. Công dân có thể trao đổi những khó khăn, thắc mắc về quá trình thực hiện với cán bộ thông qua hòm thư tay, số điện thoại hotline, trang web của các cơ quan chức năng 24/7. Các cơ quan Báo, Đài các cấp xây dựng những phóng sự riêng về lợi ích của việc thực hiện Đề án 06, trong các buổi sinh hoạt thôn, xóm đều lồng ghép tuyên truyền về dịch vụ công thiết yếu để nhân dân biết, hiểu và thực hiện. Đặc biệt trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên còn một số địa phương với phần trăm đồng bào dân tộc cao, địa bàn đi lại khó khăn, điều kiện vật chất chưa đầy đủ và chưa có khả năng tiếp cận công nghệ thông tin, chính vì thế tỉnh đã quyết liệt chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương đi sâu vào các bản, thôn, xóm tuyên truyền cho người dân nghe, giải đáp thắc mắc của nhân dân đồng bào, trực tiếp đưa máy tính tới tận nhà dân để cầm tay, hướng dẫn từng người một làm quen với các bước thực hiện dịch vụ công trên nền tảng điện tử.

Trong thời gian tới tỉnh Thái Nguyên sẽ tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ đột phá sau:

Thực hiện số hóa và tái sử dụng kết quả số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết Thủ tục hành chính có liên quan đến thông tin, giấy tờ cá nhân trong tiếp nhận, giải quyết TTHC tại Bộ phận một cửa các cấp; đẩy nhanh việc thực hiện thành công các hạng mục: Tiện ích dịch vụ trực tuyến gắn với Đề án 06; Tiện ích phát triển kinh tế xã hội; Công dân số; Kết nối các cơ sở dữ liệu làm giàu dữ liệu và Công tác phục vụ điều hành tại tỉnh Thái Nguyên cũng như các nhiệm vụ khác thuộc Đề án 06, phần đầu trở thành tỉnh đi đầu trong việc thực hiện Đề án 06.

Phối hợp với các đơn vị có liên quan, đặc biệt là C06 - Bộ Công an triển khai 02 dịch vụ công liên thông: (1) Khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi; (2) Khai tử, xóa đăng ký thường trú, hỗ trợ mai táng phí.

Xây dựng các kiốt công nghệ phục vụ cắt giảm các thủ tục hành chính trong sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

Phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai phần mềm đào tạo khai thác, sử dụng dịch vụ công cho 100% đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Triển khai 100% các ngân hàng sử dụng Căn cước công dân thay thế cho thẻ ATM để thực hiện các giao dịch tại các điểm giao dịch của ngân hàng trên địa bàn tỉnh.

Phấn đấu cấp 100% tài khoản an sinh xã hội cho người dân, đặc biệt là các đối tượng thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo, người yếu thế...trên địa bàn tỉnh nhằm đảm bảo duy trì kịp thời chế độ chính sách cho người dân.

Rà soát lại toàn bộ hệ thống Công nghệ thông tin của tỉnh (hạ tầng, trang thiết bị máy móc, băng thông, chất lượng đường truyền...), chuẩn hóa các Quy trình liên quan đến Dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4...nhằm kịp thời đầu tư, bổ sung, thay thế đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của Đề án 06; tạo bộ dữ liệu dùng chung trên toàn tỉnh

Kiên toàn đội ngũ cán bộ tại các sở, ban, ngành và các đơn vị có liên quan trong công tác đảm bảo về an ninh, an toàn hệ thống, trang thiết bị phục vụ Đề án 06

Trên đây là tham luận của UBND tỉnh Thái Nguyên về “Vai trò tham mưu chỉ đạo và sáng tạo trong việc triển khai Đề án 06”.

Tôi xin chúc toàn thể các đồng chí sức khỏe, hạnh phúc. Chúc Hội nghị thành công tốt đẹp.